

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XX

**về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ
quý II năm 2023**

Ngày 05/4/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (họp mở rộng) để đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

1. Hội nghị nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị quý I.

Trong quý I năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, bất ổn, thị trường xuất khẩu thu hẹp... tác động tiêu cực đến cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,22%, công nghiệp và xây dựng tăng 3,75% (riêng công nghiệp tăng 3,17%), dịch vụ tăng 5,31%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,03%; ước tính tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 4,11%, thu ngân sách đạt 2.309,3 tỷ đồng. Hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định.

Đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tổ chức triển khai học tập, quán triệt và kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chương trình, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; ban hành kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022; chỉ đạo chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Ân và Phù Cát năm 2023; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác

dân vận gắn với thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải thích, vận động Nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn...

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, điều kiện của tỉnh và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt thấp, nhất là sản xuất công nghiệp; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính, tình hình thực thi công vụ ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, có biểu hiện trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm. Tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép còn diễn biến phức tạp, nhất là ở thành phố Quy Nhơn và một số vùng đô thị; tình trạng tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài vẫn còn xảy ra. Hoạt động của hệ thống y tế vẫn còn nhiều khó khăn; việc mua sắm thiết bị y tế còn chậm. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của người dân có lúc, có nơi chưa thật sâu sát, kịp thời...

2. Hội nghị đã thống nhất trong quý II cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh đã đề ra trong năm 2023; đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá đúng thực chất gắn với rà soát, bổ sung các biện pháp, giải pháp nhằm vượt qua khó khăn, thách thức, giảm thiểu tác động bất lợi do tình hình thế giới hiện nay, phấn đấu đạt được toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, không đặt vấn đề điều chỉnh giảm các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, xuyên suốt nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn dựa trên hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng và hội đồng nhân dân cùng cấp quyết nghị; rà soát, đánh giá kết quả, phân tích nguyên nhân (đạt và không đạt) trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023, đề ra giải pháp đột phá trên các ngành, lĩnh vực trọng tâm, nhất là nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giải ngân vốn đầu tư công... nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã được giao của địa phương

và xem đây là tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm gắn với công tác thi đua, khen thưởng của địa phương.

2.2 - Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy hoạch trên các lĩnh vực, nhất là những cơ chế, chính sách, quy hoạch đã ban hành nhưng triển khai không hiệu quả, chưa đi vào cuộc sống, gắn với tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và sự phối hợp thực thi công vụ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.3 - Phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký, đặc biệt là Dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, Dự án Khu liên hợp gang thép và Bến cảng Long Sơn. Rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư có tiềm năng trong nước. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, các sự kiện lớn để thu hút, phục vụ du khách, đặc biệt là trong mùa du lịch trọng điểm sắp đến. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa.

Quyết liệt triển khai nhanh, hiệu quả các dự án đầu tư công, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao, phần đầu nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về tốc độ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát những dự án triển khai chậm, kiên quyết điều chuyển vốn cho các dự án có tốc độ giải ngân tốt; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công các dự án, công trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; tiếp tục rà soát các dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách để thực hiện giãn, hoãn đầu tư phù hợp với tình hình thu ngân sách tỉnh; chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn.

2.4 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, đề án về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn, phấn đấu tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra trong năm. Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất lúa vụ Hè Thu đúng lịch thời vụ. Chỉ đạo triển khai biện pháp tưới tiết kiệm nước, chống hạn và chống xâm nhập mặn. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân và các giải pháp phát triển nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản bền vững, hiệu quả; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo

quy định (IUU), gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các địa phương có biển.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác dự báo và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

2.5 - Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để thúc đẩy thu chi ngân sách có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức, kế hoạch, đồng thời, triệt để tiết kiệm chi, rà soát, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết.

2.6 - Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Chú trọng công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trên người; tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của ngành y tế, nhất là trong mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công; rà soát, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch xây dựng nhà ở cho người nghèo. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

2.7 - Chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, nhất là ở cơ sở. Tập trung quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là trên lĩnh vực thu hút, triển khai các dự án đầu tư, sản xuất - kinh doanh. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

2.8 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2023; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Ân và Phù Cát năm 2023. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

2.9 - Tập trung theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Tăng cường thông tin, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các thông tin xấu, độc; đẩy mạnh tuyên truyền các hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Bình Định. Ban hành và triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện; kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2023. Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

2.10 - Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo đại hội hội nông dân các cấp, công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo kế hoạch.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Vụ ĐPHT-Văn phòng Trung ương Đảng
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban của Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành,
Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- CPVP, CVNC,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

